

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3639

Col.Inch: 44.56 Ad Value: 33,420

คอลัมน์: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

หน้า: 14(บนขวา)

PRValue (x3): 100,260

ศิลปิน: ชาว-ดำ

## แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2556... ● **ข่าวแรก...นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานและสักขีพยานการประกาศเจตจำนง หยุดแรงงานประมงผิดกฎหมาย (STOP Illegal Labour in Fishery Industry) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ว่า การประกาศเจตจำนง และร่วมลงนามหยุดการใช้แรงงานประมงผิดกฎหมายของภาคเอกชนจากสมาคมธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้ง 8 สมาคม ได้แก่ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมกึ่งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายร่วมกัน... ● **เรื่องดี ๆ...นายดิษฐ์ อัครพลังพรหม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ **รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข** อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในการเสริมสร้างศักยภาพประชากรทุกหมู่เหล่า เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านปัญญา ชี้นำทางเลือกที่ดีขึ้นแก่สังคม โดยเน้นในภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างเป็นพื้นที่ให้บริการ โดยในส่วนของกรมปศุสัตว์ มี **รศ.ดร.นงนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์** นำบรรยายในส่วนต่างๆ ภายในนิทรรศการของกรมปศุสัตว์... ● **เกษตรฯ-บก.ปดบ.** สกัดจับผัก-ผลไม้ลักลอบนำเข้าสู่ตลาดไท **นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร** เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนำเข้าสินค้าพืชผักและผลไม้ปริมาณมาก โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ ถึงแม้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจที่ซงจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด แต่ยังมีมีการลักลอบนำเข้าสินค้าดังกล่าว โดยผู้ประกอบการไม่แจ้งนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืช ซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีโรคและแมลงศัตรูพืชติดมากับสินค้า และหลุดลอดเข้ามาแพร่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับแหล่งปลูกพืชของไทยได้... ● **เกษตรฯเร่งเตรียมพร้อมรับมือกฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ของสหรัฐ** สบช่องสินค้าเกษตรไทยขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติม มกอช.เกาะติดสถานการณ์หวังคว้าโอกาสสร้างความคล่องตัวทางการค้า **นสพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ** เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า

ตามที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ออกประกาศกฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่หรือ Food Safety Modernization Act (FSMA) 2010 ซึ่งสหรัฐได้ปรับปรุงหลักการควบคุมการนำเข้าสินค้าอาหารใหม่ โดยใช้แนวทางการยอมรับหน่วยรับรองทั้งภาครัฐและเอกชน... ● **นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช** เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง โครงการสำคัญของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ.2557-2561 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม... ● **ดร.สุภานี เวสสุบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) และ ผศ.ดร.วีระพงษ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.)** ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากทรัพยากรชีวภาพให้มีความโดดเด่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีผู้บริหารและพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ผู้ประกอบการประเภทเครื่องสำอางและธุรกิจสปา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่... ● **เสียงโอดครวญ...ข้าราชการชั้นผู้น้อย กรมอุทยานแห่งชาติ** เปิดรับสมัครขานัญการพิเศษทั้งหมด 243 ตำแหน่ง ทำให้มีการแข่งขันวิ่งเต้นกันฝุ่นตลบ บางท่านสอบตั้งหลายครั้งก็ยังไม่ได้ จนเหลืออายุราชการแค่ 2 ปี ก็จะทำอาชีพข้าราชการ บ่นด้วยความน้อยใจ ทั้งที่ทำงานตัวเป็นเกลียวปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ แต่ถูกผู้ใหญ่ไม่เหลียวแล ผิดกับบางคนไม่ค่อยได้ทำอะไรเลย เดินเข้าออกห้องผู้ใหญ่ในกรมจนเป็นมัน พูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่น เสียแข้งเลียขากลับได้ดี ทั้งที่คุณสมบัติก็ไม่ถึง... ● **ช่วย...ฝาก ท้าวีเชษฐ์ เกษมทองศรี รว.กระทรวงทรัพยากรฯ** ช่วยให้ความเป็นธรรมด้วย จะได้เป็นขวัญกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ **แหว่ว...มาว่ามีกลิ่นไม่ค่อยดี** การสอบบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายแต่ละครั้งมักมีเรื่องเงินทองเข้ามายุ่งเกี่ยวเสมอ ถ้าไม่มีหลวงพ่อบริการก็อย่าหวังเลยว่าจะก้าวหน้าในชีวิตข้าราชการ เพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีของฟรี... ● **อีก...ถ้าจะตรวจสอบจริงๆ คงไม่ยากแต่อย่าทำแบบผักชีโรยหน้าก็แล้วกัน... ● ปิดท้ายข่าว...ขบวนการลักลอบขนแร่เถื่อน ที่ จ.เลย** ในพื้นที่ของป่าไม้ ร่วมกับเหมืองแร่บางโรงที่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง โคนลักลอบขุดแร่จากพื้นที่อื่นแล้วเอามาปะปนกองรวมกับแร่ที่จะต้องขนเข้าโรงงานแต่งแร่ เพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่ ทำให้รัฐต้องเสียหายหลายร้อยล้านบาท นอกจากนั้นยังมีหลายเหมืองที่ลักลอบขุดโดยไม่มีการขออนุญาต ว่ากันว่าเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจ... ● **ฮัลโหล...ทันสมัยชอบ สุทธิมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้** ช่วยดำเนินการตรวจสอบด้วยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้บางคน คาดว่าหน้าจั่วรู้เห็น อักษร ย่อ ป. ...ช่วย... ● **แล้วพบกันใหม่พฤหัสที่หน้าครับ...กระพุ่ม...**

ประเสริฐ ตระสาน  
Prasert\_tarasan@yahoo.com